

## GIỚI THIỆU ĐIỂM DU LỊCH VƯỜN TÁO SÁU HỒI

Cách Thị xã Gò Công 13km về phía Đông, quý du khách sẽ đến với một trong những điểm tham quan du lịch vườn trái cây mang nét đẹp của miền quê Nam bộ vốn có.

Với diện tích 10.000 mét vuông điểm du lịch vườn táo Sáu Hồi tọa lạc tại ấp Kinh Ngang, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và cũng là điểm du lịch mới trên địa bàn xã Tân Thành, đến đây quý du khách sẽ được tìm hiểu và trải nghiệm với công việc “làm vườn” của người nông dân miền Tây Nam Bộ, hòa mình dưới bóng mát những tán cây sai trĩu quả, tự tay hái và thưởng thức trái cây thanh mát, ngọt lịm với 04 khu vườn rợp bóng mát thẳng tắp. Du lịch vườn táo là điểm đến không thể nào bỏ lỡ nếu quý du khách muốn tham quan du lịch biển Tân Thành và dùng những món hải sản ở nơi đây. Đến với vườn táo Sáu Hồi chúng tôi, quý du khách sẽ được:

Tham quan vườn táo với những loại hoa muôn màu, muôn sắc, lối vào vườn táo là những thảm hoa khoe sắc như lời mời chào đón quý du khách, những cây cầu bắt ngang nổi bật là cây cầu khỉ và cái gió cá, tôm quen thuộc của những người miền tây sông nước.

Khoác lên mình những bộ áo dày, áo bà ba một thoáng gợi nhớ về thuở xa xưa, tạo nên những quyển album giàu chất thơ bên bờ ao cá, hòa cùng những bông hoa khoe sắc. Quý du khách sẽ được thưởng thức các loại nước uống và những món ăn đặc sản nơi đây.

Đến nơi đây quý du khách được ngồi dưới những tán cây rợp bóng mát, không khí trong lành và thưởng thức các món hải sản như: Nghêu, tôm, cua, sò, ốc...cùng với các loại nước thanh mát.

Bên cạnh việc tham quan vườn táo quý du khách có thể di chuyển khoảng 2km là tới du lịch biển Tân Thành, ngồi hóng gió, ngắm những làn sóng biển xô nhau vào bờ sẽ làm cho quý du khách xua đi cái áp lực công việc, cái lo âu bộn bề của cuộc sống. Ngoài những điểm nổi bật trên, điểm du lịch vườn táo Sáu Hồi sắp tới đây sẽ mở thêm một loại hình âm nhạc được công nhận là di sản Văn hóa phi vật thể của thế giới “Đờn ca tài tử Nam Bộ” và cũng sẽ là điểm nhấn mà điểm du lịch vườn táo Sáu Hồi muốn gửi đến quý du khách.